

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Bình Định, ngày tháng năm

Về việc đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Dự án: “Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” được Korea Eximbank tài trợ

Kính gửi: Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc
(Korea Eximbank)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nhận được Văn bản số HN/22-105 ngày 07/12/2022 của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Korea Eximbank) về việc đề xuất một cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để thảo luận chi tiết hơn về các vấn đề của Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc.

Trước hết, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định xin trân trọng cảm ơn Korea Eximbank đã tài trợ cho vay ưu đãi đối Dự án y tế này của tỉnh và cũng rất lấy làm tiếc về sự thực hiện chậm tiến độ của Dự án vì những lý do hết sức khách quan.

Thực hiện Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Hiệp định vay Dự án: “Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc. Theo đó, Bộ Tài chính và Korea Eximbank đã ký Hiệp định vay Dự án: “Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn”; đồng thời Bộ Tài chính có Công văn số 4704/BTC-QLN ngày 10/5/2021 về việc Thông báo Hiệp định vay có hiệu lực từ ngày 16/4/2021.

Tuy nhiên, năm 2021 và Quý 1 năm 2022 là thời gian đại dịch COVID-19 diễn ra vô cùng căng thẳng tại Việt Nam nói chung và tại tỉnh Bình Định nói riêng, nên các hoạt động kinh tế - xã hội bị đình trệ, toàn ngành y tế Bình Định phải tập trung lực lượng phòng, chống dịch COVID-19. Đến tháng 4/2022, các công việc của Dự án tiếp tục được thực hiện trở lại và đã hoàn thành được khâu lựa chọn nhóm, cấu hình, thông số kỹ thuật và đã được KEXIMBANK có văn bản không phản đối. Tuy nhiên, Dự án vẫn không thể triển khai tiếp được do có nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách tại thời điểm tổ chức mua sắm; đồng thời giá cả hàng hóa trong giai đoạn này cũng rất bất thường, nhiều trang thiết bị không có trên Cổng Thông tin điện tử kê khai giá của Bộ Y tế nên

Chủ dự án không thể thực hiện được việc lựa chọn giá, lập dự toán mua sắm trang thiết bị y tế. Vì vậy đến nay, Sở Y tế vẫn chưa thể triển khai trình phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án.

Đến nay, Dự án đã kết thúc đấu thầu mua sắm vào ngày 16/10/2022 (nêu trong Hiệp định vay); đồng thời cũng sắp kết thúc thời gian thực hiện Dự án vào ngày 16/4/2023 (Thời gian thực hiện Dự án là 24 tháng, kể từ ngày Hiệp định vay vốn có hiệu lực, từ ngày 16/4/2021 đến ngày 16/4/2023). Vì vậy, để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án đảm bảo thời gian nêu trong Hiệp định vay và theo quy định của Pháp luật Việt Nam thì Dự án cần được cấp có thẩm quyền gia hạn thêm thời gian thực hiện.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đang đề nghị Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan, cùng với nhà tài trợ Korea Eximbank xem xét, cho gia hạn thời gian thực hiện Dự án: “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” **đến ngày 31/12/2025** và thực hiện các thủ tục khác để đảm bảo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Về nội dung Korea Eximbank đề nghị làm việc với tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị làm việc trong khoảng thời gian tháng 02 năm 2023 (sau Tết cổ truyền của Việt Nam) vì trong thời gian tháng 01 năm 2023, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ năm 2023 được cấp trên giao và chuẩn bị cho các hoạt động đón Tết cổ truyền cho người dân tỉnh Bình Định. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định giao cho Sở Y tế chủ động phối hợp với Korea Eximbank sắp xếp lịch làm việc cụ thể trong tháng 02 năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: YT, KH&ĐT, TC, NgV;
- CVP, PVP Phan Đình Hải;
- Lưu: VP, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng